

## ฟิลิปปินส์ชะลอนำเข้าข้าว หลังราคาข้าวตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง



ตามรายงานของสำนักอุตสาหกรรมพืช (Bureau of Plant Industry: BPI) กระทรวงเกษตร ฟิลิปปินส์ ระบุว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2566 ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวปริมาณ 1.96 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 16.37 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าจากประเทศเวียดนามมากเป็นอันดับ 1 ปริมาณ 1.75 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 89.68 ของการนำเข้าทั้งหมด รองลงมาได้แก่ เมียนมา ปริมาณ 83,460 ตัน และไทย ปริมาณ 76,287 ตัน นอกจากนี้ BPI ระบุเพิ่มเติมว่า การนำเข้าข้าวเฉพาะเดือนกรกฎาคม 2566 มีปริมาณ 116,195.75 ตัน ลดลง ร้อยละ 46.37 จากเดือนมิถุนายน 2566 และลดลงถึงร้อยละ 71.26 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมของปีก่อน

นาย Raul Q. Montemayor ผู้จัดการสหพันธ์เกษตรกรเสรีกล่าวว่า การนำเข้าที่ลดลงเป็นผล มาจากราคาข้าวในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ทำให้การนำเข้าข้าวจากต่างประเทศค่อนข้างมีความเสี่ยงและมีราคาแพง โดยได้อ้างข้อมูลของกรมศุลกากรฟิลิปปินส์ว่าราคาข้าวขาว 5% เพิ่มขึ้นถึง 100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ในเดือน กรกฎาคม 2566 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ ปัญหาสำคัญในปัจจุบันคือ ปริมาณผลผลิตข้าว ในเดือนสิงหาคมและกันยายน ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตต่ำ จำเป็นต้องมีการจัดหาสต็อกข้าวให้เพียงพอ 60 วัน แต่ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2566 มีอุปทานเพียงแค่ 39 วัน โดยแหล่งอุปทานข้าว 21 วัน ต้องมาจากการนำเข้า อย่างไรก็ตาม ผู้นำเข้าอาจต้องคิดหนักก่อนนำเข้าเนื่องจากราคาและมีความเสี่ยงสูง

ขณะที่ปลัดกระทรวงเกษตรได้เรียกร้องให้ภาคเอกชนนำเข้าข้าวในปริมาณที่มากกว่าล้านตัน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปทานหลังจากพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และ เพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบของเอลนีโญ โดยขณะนี้ปริมาณข้าวที่ได้ออกใบอนุญาตให้นำเข้าปริมาณ 1.3 ล้าน MT ที่รอดำเนินการ และกระทรวงฯ กำลังสนับสนุนให้ภาคเอกชนนำเข้าตามปริมาณดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ ปริมาณสต็อกข้าวของฟิลิปปินส์มีเพียงพอสำหรับ 39 วัน นอกจากนี้ ตามข้อมูลของกรมศุลกากรฟิลิปปินส์

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ

ระบุว่าข้าวนำเข้าจนถึงเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2566 มีปริมาณประมาณ 2 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 11.38 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วง Lean Season และต้องเตรียมการสำหรับปรากฏการณ์เอลนีโญ จึงต้องสนับสนุนให้ภาคเอกชนนำเข้าข้าวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการนำเข้าข้าวพบว่าลดลง เนื่องจากราคาข้าวนำเข้าที่เพิ่มขึ้น และยิ่งซ้ำเติมด้วยมาตรการห้ามส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมชาติของประเทศอินเดีย

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบราคาข้าวของกระทรวงเกษตรระบุว่า ราคาขายปลีกข้าวท้องถิ่นสำหรับข้าวขัดสีคุณภาพดีอยู่ที่ระหว่าง 41 - 49 เปโซต่อกิโลกรัม และข้าวทั่วไปมีราคาอยู่ที่ 37 - 44 เปโซต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคาข้าวนำเข้าสำหรับข้าวขัดสีคุณภาพดีอยู่ที่ระหว่าง 44 - 46 เปโซต่อกิโลกรัม

**ที่มา:** หนังสือพิมพ์ Business World ฉบับวันที่ 7 สิงหาคม 2566

### บทวิเคราะห์/ข้อคิดเห็น

- สถานการณ์ตลาดข้าวโลกที่กำลังปั่นป่วนในปัจจุบัน หลังประเทศอินเดียผู้ส่งออกข้าวเบอร์ 1 ของโลกประกาศห้ามส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมชาติประกอบกับความกังวลต่อเกี่ยวกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีต่อผลผลิตของประเทศผู้ผลิตข้าวหลักของโลก ทำให้อุปทานทั่วโลกตึงตัวและราคาข้าวในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของโลกต้องได้รับผลกระทบจากราคาข้าวที่เพิ่มสูงขึ้นไปด้วย แม้ว่าอินเดียจะไม่ใช่แหล่งนำเข้าข้าวหลักของฟิลิปปินส์ โดยขณะนี้ผู้นำเข้าฟิลิปปินส์จำเป็นต้องชะลอการนำเข้าข้าวลงเพื่อรอดูสถานการณ์ท่ามกลางความไม่แน่นอน และฟิลิปปินส์เป็นตลาดที่มีความอ่อนไหวต่อราคาสูง ทั้งนี้ หากราคาข้าวพุ่งสูงมากเกินไป อาจทำให้ผู้นำเข้าฟิลิปปินส์หยุดการนำเข้า เนื่องจากไม่สามารถแบกรับราคาได้ ซึ่งรัฐบาลฟิลิปปินส์จำเป็นต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เนื่องจากจะกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศและฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงข้าวลดลง ทำให้ต้องนำเข้าข้าวปริมาณมากเพื่อเติมเต็มอุปทานในประเทศ โดยมีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลฟิลิปปินส์อาจจำเป็นต้องกลับมานำเข้าข้าวในแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลอีกครั้ง หากภาคเอกชนไม่สามารถนำเข้าเองได้ เพื่อแก้วิกฤตอาหารของประเทศ ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการรองรับกับการส่งออกที่เหมาะสมต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา

11 สิงหาคม 2566

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ